

# Petrovietnam phát động chương trình hiến máu nhân đạo: "Nhiệt huyết người Dầu khí" năm 2024

15:48 27/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 21/3/2024, tại toà nhà PV GAS TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) đã phát động chương trình hiến máu nhân đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) năm 2024 với chủ đề "Nhiệt huyết người Dầu khí".**



*Các đại biểu tham gia lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Nhiệt huyết người Dầu khí".*

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo "Nhiệt huyết người Dầu khí" do Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tập đoàn và các đơn vị tổ chức.

Tham dự chương trình có các đồng chí; Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp tập đoàn; Lê Anh Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt

Nam; Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tập đoàn.

Về phía Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự; đồng chí Triệu Quốc Tuấn, thành viên HĐQT.

Về phía Đoàn Thanh niên tập đoàn có các đồng chí; Phạm Đăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên tập đoàn; Lê Hoài Bắc, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tập đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên tập đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị.



*Ông Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên tập đoàn phát động chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí”*

Phát động chương trình “Nhiệt huyết người Dầu khí”, đồng chí Phạm Đăng An, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam có truyền thống nhân đạo “Thương người như thể

thương thân”. Trong những lúc khó khăn hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo mà còn tìm mọi cách để cứu chữa người bị ốm đau, người bị tai nạn giành lại sự sống, sức khỏe của mình. Hiện nay, hàng ngày, hàng giờ, nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là có thể góp phần cứu được tính mạng những người khác và cứu lấy chính mình trong cơn nguy cấp.



*Ông Đoàn Đức Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan điều hành PV GAS phát biểu hưởng ứng.*

Để đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn máu dự trữ, thay mặt cho lãnh đạo tập đoàn, Đoàn Thanh niên kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên, đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia tích cực vào phong trào hiến máu cứu người.

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc có kế hoạch tổ chức đồng loạt chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” trong toàn tập đoàn. Mỗi đơn vị máu của các bạn sẽ là một tấm lòng nhân ái để giúp những bệnh nhân có cơ hội sống và kéo dài sự sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Đoàn Thanh niên Tập đoàn, đồng chí Đoàn Đức Minh, Bí thư Đoàn cơ sở

cơ quan điều hành PV GAS phát biểu, "trong không khí vui mừng, phấn khởi tràn đầy sức trẻ, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi rất vinh dự được thay mặt cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, đoàn viên hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo "Nhiệt huyết người dầu khí" do tập đoàn phát động.



*Ông Trần Quang Dũng và đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tặng quà cho những người tham gia hiến máu.*

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tập đoàn luôn ý thức về trách nhiệm và vai trò của mình trong mọi hoạt động. Trên cơ sở định hướng, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc sẽ triển khai đồng loạt chương trình hiến máu nhân đạo "Nhiệt huyết người Dầu khí" trong tháng 3/2024.

Phát huy truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân", giá trị cốt lõi "Nghĩa tình" của người Dầu khí, với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", với tinh thần vì sức khỏe của cộng đồng, vì sự sống của người bệnh, vì sức khỏe của chính mình, đoàn viên thanh niên sẽ tích cực thực hiện hiệu quả chương trình "Nhiệt huyết người Dầu khí", lan tỏa nghĩa tình người Dầu khí".

Tại Lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo “Nhiệt huyết người Dầu khí” năm 2024, Ban Tổ chức đã đón hàng trăm lượt đăng ký, không chỉ có sự tham gia của CBCNV PV GAS mà còn thu hút sự quan tâm, nhiệt tình tham gia của các đơn vị Dầu khí đang làm việc tại tòa nhà PV GAS và các khu vực lân cận, thể hiện tầm quan trọng và ý nghĩa cũng như sức lan tỏa của chương trình mang lại.

*Một số hình ảnh hoạt động "Nhiệt huyết người Dầu khí":*















**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/etrovietnam-phat-dong-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-nhiet-huyet-nguoi-dau-khi-nam-2024>